

การค้นคว้าโหราศาสตร์ยูเรเนียนของข้าพเจ้า

โดย จรัญ พิกุล

“พยากรณ์สาร” ฉบับนี้เป็นฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๓ ดวงอาทิตย์โคจรในราศี “พิจิก” คติของชาวราศีพิจิกขนานแท้และดั้งเดิมมีว่า “การค้นคว้าขุดค้นคือกิจกรรมของข้า” ผมจึงนึกขึ้นได้ว่าจะเขียนเรื่อง “การค้นคว้าโหราศาสตร์ยูเรเนียนเป็นที่ระลึกไว้บ้าง เห็นถ้าจะดี” เรื่องนี้จึงได้ปรากฏลงใน “พยากรณ์สาร” ฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้

ผมเคยเล่าไว้แล้วว่า ผมเกิดมาถูกโชคซาตาหรือ “ดวง” ผลักดันให้มาศึกษาค้นคว้าวิชาโหราศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่อายุเพียง ๑๘ ปีตอนอยู่โรงเรียนอำนวยการศิลป์ (ฝั่งธนบุรี) เมื่อจบจากร.ร. นี้คุณพ่อผมจะให้ผมเรียนแพทย์ ผมก็ไม่เอาจะให้ผมเรียนทหารผมก็ไม่เอา จะให้ผมเรียนกฎหมายผมก็ไม่เอา ผมจะเอาอย่างเดียวคือศึกษาค้นคว้าวิชาโหราศาสตร์ ในที่สุดท่านก็ตามใจผม ทำไมผมจึงเรียนโหราศาสตร์โดยไม่ทำอะไรอย่างอื่น เพราะผมเห็นว่าคนเราถ้าทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่องานค้นคว้าสักอย่าง จะมัวไปห้วงเรียนวิชาอื่น ๆ เพื่อมาหาเงิน หาเกียรติกันทำไม เวลาค้นคว้าทั้งชีวิตมันสั้นนัก ขึ้นไปเรียนอย่างอื่นแล้วทำงานหาเงินไปด้วยมันไม่พอหรอก ผมนึกของผมอย่างนี้ทุกลมหายใจจนกระทั่งวินาทีนี้ ผมไม่ได้มารอให้มีเงิน มียศ ตำแหน่งมีเกียรติอะไรเสียก่อนจึงค่อยเรียนโหรา แต่เอาเวลาทั้งหมดของชีวิตเพื่อจะเดินไปบนถนนแห่งโหราศาสตร์อันไกลแสนไกล โดยที่ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดจบลง ณ จุดใด.

ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมเรียนค้นคว้าในศาสตร์นี้ตั้งแต่ตาราทุกเล่มที่ตกมาถึงมือของผม ตั้งแต่กราฟชีวิตง่าย ๆ โหราศาสตร์ไทย พม่า ภารตะ สากล แล้วผมก็มาสะดุดยืนงออยู่กับโหราศาสตร์ยูเรเนียนจนถึงวินาทีนี้

ผมใช้เวลาไปร่วม ๒๐ ปีบนถนนแห่งโหราศาสตร์อื่น ๆ ตลอดเวลาไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้อะไร ไม่มีนายทุนคนใดมาออกเงินให้ผมค้นคว้า ผมอาศัยเงินของพ่อแม่ และเงินที่คนมาดูหมอกับผมเท่านั้นเองเพียงเล็กน้อย ๆ ไม่พอยาไส้อะไรมากนัก ผมต้องรบเร้าคุณแม่ขายที่ดินแถว ๆ ระนองสองไปเรียนโหราที่ประเทศอังกฤษ ในขณะที่ใคร ๆ เขาเอาเงินไปเรียน

พยากรณ์สาร

วิชาอื่น ๆ กันหมด แล้วกลับมาเป็นนายพัน นายพล เป็นแพทย์ใหญ่ เป็นหัวหน้าศาล เป็นอธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรีก็มี แต่ผมไม่ต้องการอย่างนั้น ต้องการค้นความมั่นคงเดียว จะเป็นเพราะดวง เพราะฟ้าลิขิตหรืออะไรผมก็ยังไม่รู้ รู้อยู่เดี๋ยวนั้น ข้า ๆ ต้องค้น ค้น ค้น สอบสวนสำรวจครั้งแรกไม่พอใจ ทำใหม่, ค้นคว้าใหม่, แล้วสำรวจใหม่ ฯลฯ.

๒๐ ปีผ่านไปก็ยังสงสัยในวิชาโหราศาสตร์ จนกระทั่งในปีพ.ศ. ๒๕๐๙ ผมได้ทราบจาก พ.อ. จง แปลกบรรจง ว่ามีวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนเหลืออยู่ก้นกระชอนจรัญ จากบั้นนี้ผมก็พยายามศึกษาค้นคว้าจากตำราภาษาอังกฤษเท่าที่จะหาได้ ผมสั่ง "สูตรพระเคราะห์หัสสนธิ" เล่มแรกภาษาฝรั่งทางอากาศได้รับเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๙ (ราคาตอนนั้น ๔๘๕ บาท เมล่อากาศ) แล้วผมก็สั่งซื้อบทเรียนยูเรเนียนจากอเมริกาบ้าง ยุโรปบ้างเท่าที่จะหาได้มาเรียนเอาเองเพราะผมไม่รู้ภาษาเยอรมัน จึงต้องฟังตำราที่เขาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษ แล้วลงมือค้นคว้าสำรวจทดสอบเอาเองผมจึงไม่ได้เป็นศิษย์ของสำนักโหรแห่งใดในอเมริกาหรือในเยอรมัน เพราะผมเรียนคัมภีร์ยูเรเนียนทั้งของสำนักอ็อบอร์ดินและอัลเฟรด วิเตอ แต่มาทิ้งในหลักวิชาการที่ท้านอัลเฟรด วิเตอค้นคว้าไว้จึงขอการะวะไว้ฉะฉานด้วย ผมค้นคว้างานของท่านต่อ ค้นต่ออย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ จนกระทั่งมาถึงปี ๒๕๒๑ และขณะที่ผมได้พบอะไรแปลก ๆ น่าสนุก น่าคิดและน่าอัศจรรย์ในระบบที่เรียกกันว่า "ยูเรเนียน" นี้ โดยเห็นว่ามันจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ที่น่าค้นคว้าอย่างมากในกระบวนโหราศาสตร์ทั้งหลายในโลกที่มีมากกว่าห้าพันปี

จากปี ๒๕๐๙ มาถึง ๒๕๒๓ โหราศาสตร์ยูเรเนียนจึงเกิดขึ้นในเมืองไทย โดยมี พ.อ. จง แปลกบรรจงเป็นผู้ริเริ่มซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็น "คนแรก" (ขอการะวะอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ) และต่อ ๆ มาจึงได้มีผู้เรียนรู้ศาสตร์นี้ขึ้นในประเทศไทย นี่ก็เรื่องน่ายกย่อง ถ้าไม่ได้ท่าน พ.อ. จง แปลกบรรจงมาชี้ให้ผมได้ศึกษา ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนจะมีผู้เรียนรู้ติดตามกันได้อย่างไร ทางไหน? และแคไหน? ท่านผู้นั้นจึงเป็นผู้จุดชะนวนการศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนขึ้นใน "มันสมอง" ของผม เหมือนกับที่ผมไปพบชมตำราของคุณหลวง-อรรถ ฯลฯ แล้วทำให้ผมได้พบโหราศาสตร์สากล อย่างที่ผมเคยเล่าไว้แล้วใน "พยากรณ์สาร" ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๒๓

การศึกษาค้นคว้าในวิชาโหราศาสตร์ของผมนั้น มิได้มีเป้าหมายอยู่ที่การทำนายอนาคตเท่านั้น และมีได้มีเป้าหมายว่าใคร "ตายแน่" คือคนเก่ง ไม่ว่าจะตายแน่ยิ่งกว่า

การนับตัว

ตาเห็นด้วยวิธีอะไรก็ตาม ผมไม่ได้เลื่อมใสแค่ทายแม่นแต่เพียงอย่างเดียว แต่การศึกษาค้นคว้า
ในวิชาโหราศาสตร์ ก็เพื่อที่จะเรียนรู้ถึง “เงื่อนไขชาตากรรม” และการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติอันเป็นต้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก, มนุษย์และสรรพสิ่งในสากลจักรวาล
ซึ่งการทำนายก็ดี การทายแม่นก็คัมเป็นเพียงผลพลอยได้สนุก ๆ กันเล่นเท่านั้นเอง เหมือน
โยนหัวโยนก้อยถ้าไม่ออกหัวมันก็ออกก้อย (คือทายผิดหรือถูกก็แค่นั้น) แต่ถ้าได้เรียนรู้เหนือ
กว่านั้น คือรู้ถึงเงื่อนไขของมัน ว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นนะ
นี่คือเงื่อนไขชาตากรรม ไม่ใช่มาทายว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเอง. ซึ่งไม่เห็นว่ามันจะ
ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา

ผมจะขอยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ ว่า ทายอนาคตแบบมีเงื่อนไขชาตากรรมนั้นอย่าง-
ไร? สมมติว่ามีหมอดูดวงชาตานาย ก. แล้วทายว่าบั้นนาย ก. จะมีโชคถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑
ต่อมา นาย ก. ก็ถูกล็อตเตอรี่ที่ ๑ สมจริงตามที่หมอดูทำนาย เรียกว่าดูแม่นละ แต่ถ้าหมอดู
ผู้นั้นทายแบบมีเงื่อนไขชาตากรรมว่า ถ้านาย ก. ถูกล็อตเตอรี่ที่ ๑ และแล้วอีกในราว ๒๐ ปี
ดวงชาตานาย ก. จะยากจนลงจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ถ้าอ่านชาตาได้อย่างนี้แหละครับ ที่ผมว่า
น่าเลื่อมใส แต่ถ้าทายไปแบบงานที่ถามนั้นจะสำเร็จหรือไม่ แล้วหมอดูทายว่าสำเร็จ และต่อมา
สำเร็จจริง ๆ การทำนายทำนองนี้ผมว่ามันก็เปรียบเหมือนโยนหัวโยนก้อย คือไม่ออกเขาก็
ออกดำ ถ้าหมอดูคนนั้นดวงดีมันก็จะออกไปในทางที่ถูก ทายถูกแบบนี้ผมไม่สนใจหรือเลื่อมใส
อะไรครับ เพราะเหตุนี้ผมจึงต้องค้นคว้าหาหลักวิชาที่มันพลิกกว่าการดูอย่างที่เขาดูกันทั่ว ๆ ไป
ผมต้องการค้นคว้าวิชาโหราศาสตร์แบบทายมีเงื่อนไขแล้วเป็นไปตามนั้น ทายแบบธรรมดาแล้ว
ทายถูกนั้นผมเองมีบ่อย ๆ เช่นบางทีพูดส่ง ๆ ไปมันก็ถูกก็มีได้ (เพราะวันนั้นดวงผมมันดี) แต่
ทายถูกแบบนี้หลักฐานทางวิชาการคำนวณเป็นตัวเลขให้เห็นและมีเงื่อนไขกำกับด้วย อันนี้
คือครับที่เราต้องการเรียนรู้กันนัก

ผมมาพบกับวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนแล้วพบว่า มีวิธีการดูแบบมีเงื่อนไขซ่อนอยู่
ในดวงชาตา จึงทำให้ผมต้องศึกษาค้นคว้า มิใช่แต่เพียงเชอหลักวิชาที่สอน ๆ กันมา เท่านั้น
ทุกอย่างเราจะต้องมาศึกษาค้นคว้าวิจัยเอาเอง มิใช่เชื่ออะไรตามที่เขายก ๆ กันมา ไม่ได้
ศึกษาเพื่อจะไปเอาประกาศนียบัตร หรือไปให้ใครเขามารับรองรับประกัน แต่เราศึกษาเพื่อ

การค้นคว้า

หนึ่งเธอบอกว่าผมศึกษาเรียนรู้มาหมดทั้งดวงไทยดวงจีน แต่เวลานี้มันถึงจุด "ตัน" แล้วครับ จะก้าวต่อไปก็ไม่ออกเลยอยากจะมาศึกษาดวงสากลและยูเรเนียนดูอีกให้มันครบเครื่อง เธอจะขอศึกษา แบบเล่นคอมพิวเตอร์ (หมื่นบาทสำหรับดวงไทย หมื่นห้าสำหรับยูเรเนียน)

ผมนึกชมเชยเธอในใจว่า ท่านผู้นี้ค่อนข้างกล้าที่แท้จริง ต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อยู่เรื่อย ๆ ไม่ได้หยุดแค่ดวงอีแปะ ดวงอะไรก็ตามที่เรียนรู้มาหลายอย่าง แล้วเราทั้งสองก็นัดกันว่าเมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกัน (ยังมีต่อ)

เรียนโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียน

กับโพร จรรย์ พิกุล

(๑) คอมพิวเตอร์รุ่นจิ๋ว ที.ไอ. ๕๕ ราคาจากร้าน ๑๑,๐๐๐ บาท (๒) จานคำนวณสองจาน ๑,๑๐๐ บาท (๓) ตำราหนึ่งเล่ม ๓๕๐ บาท (๔) ค่ายกครู ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๔๕๐ บาท

● แต่เรียนกับโพร จรรย์ พิกุล ได้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อ ๑ ถึง ๓ ครบ พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนตามที่ค้นคว้าศึกษามาจากตำราต่าง ๆ ของอังกฤษ อเมริกาและเยอรมัน และจากประสบการณ์ของเราเอง ๓๔ ปี ในอัตราเพียง ๑๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น ทั้งประเทศไทยรับสมัครได้เพียงหนึ่งท่าน ท่านที่ "ดวงถึง" สนใจโปรดติดต่อ "เลขาธิการสมาคมโพร ฯ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์,

● เอกสารยูเรเนียนสัมพันธ์ ฉบับโรเนียวรายงานการค้นคว้าและข่าวสารต่าง ๆ ทางโหราศาสตร์ยูเรเนียน บทความ วิจัยดวง ฯลฯ รับสมัครเพียง ๒๐ ท่าน ค่าบำรุงเดือนละ ๑๐๐ บาท ท่านที่สนใจโปรดส่งรายการเกิดของท่านไปยัง "สถาบันพยากรณ์" เลขที่ ๑๔๑๘ / ๒๗ ซอยแฟลด์เชิดชัย ราชวัตร ก.ท. ๓ พร้อมทั้งธนาณัติส่งจ่าย ป.ณ. ดุสิต (๑๐๐ บาท) ในนามของ นางสาวใจ บณดาร์ห์.

● เรียนโหราศาสตร์ไทยและสากลด้วยคอมพิวเตอร์และตำราพร้อม หนึ่งหมื่นบาทถ้วน (เฉพาะหนึ่งท่าน)

● เรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนและสากล เป็นกลุ่ม (๖ คน) เดือนละ ๓๐๐ บาท หกเดือน

ทั้งนี้เป็นการถ่ายทอดวิชาที่ศึกษามาจากตำราทั้งไทย ฝรั่งเศสและการค้นคว้าเอง ๓๔ ปี

ติดต่อ โทร. ๕๑๑๓๗/๒๗